

Doanh nghiệp vận tải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch



Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, các phương tiện của Công ty Cổ phần Hoàng Hà đã dừng hoạt động từ ngày 1/4/2020.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành văn bản về việc dừng hoạt động kinh doanh vận tải khách công cộng bằng đường bộ gồm xe buýt, xe taxi, xe chạy tuyến cố định, xe hợp đồng; bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh. Thời gian dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Từ ngày 1/4 đến nay, tất cả các đơn vị kinh doanh vận tải khách công cộng trên địa bàn tỉnh đều nghiêm túc thực hiện việc dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 hình thức kinh doanh vận tải hành khách đường bộ gồm: vận tải hành khách tuyến cố định, vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải hành khách bằng xe taxi và vận tải hành khách bằng xe buýt. Trong đó có 42 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định với 720 phương tiện, hoạt động ở 177 tuyến; 2 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt với 73 phương tiện đang hoạt động ở 8 tuyến; 9 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi với 404 phương tiện; 16 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng với 242 phương tiện. Việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng đường bộ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp vận tải. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, các doanh nghiệp đều chấp hành nghiêm và đồng tình với quyết định tạm dừng vận tải hành khách trong vòng 15 ngày để góp phần hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Là một trong những doanh nghiệp vận tải hành khách chủ lực trên địa bàn tỉnh với gần 400 phương tiện các loại, từ ngày 1/4 đến nay, Công ty Cổ phần Hoàng Hà đã thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động vận tải. Ông Lưu Huy Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Vì sự an toàn trước dịch bệnh nên trong "2 tuần lễ vàng" phòng, chống dịch Covid-19, Công ty dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh. Việc thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách sẽ góp phần quan trọng cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh. Việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, Công ty mong muốn các cấp, các ngành xem xét việc khoan nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi vay, cho vay mới để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Công ty cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét việc không thu phí bảo trì đường bộ trong thời gian các phương tiện dừng hoạt động; giảm phí cầu đường, bến bãi để hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải.

Ông Nguyễn Thành Đồng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Thái Bình cho

biết: Công ty Cổ phần Xe khách Thái Bình hiện có 35 phương tiện từ 29 - 46 chỗ ngồi. Trước khi có yêu cầu dừng hoạt động vận tải khách công cộng để phòng, chống dịch Covid-19, các phương tiện của Công ty chủ yếu hoạt động theo tuyến cố định Thái Bình - Giáp Bát với tần suất mỗi ngày từ 25 - 30 chuyến. Ngoài ra, Công ty còn một số phương tiện hoạt động theo tuyến cố định Thái Bình - Yên Bái, Thái Bình - Thái Nguyên và Thái Bình - Tuyên Quang. Thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải, tất cả các phương tiện hoạt động trên các tuyến cố định của Công ty đều đã dừng hoạt động từ ngày 1/4.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải, từ ngày 1/4 đến nay lực lượng thanh tra giao thông đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến các chủ xe và đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đồng thời tiến hành kiểm tra thường xuyên. Đến nay, lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm. Trong thời gian tới, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tiếp tục phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải, các đơn vị quản lý bến xe, bến khách ngang sông vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

PHẠM HÙNG

Là huyện có nhiều địa phương trồng trọt, chăn nuôi quy mô lớn, Vũ Thư gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ các loại nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong điều kiện đó, cùng với sự vào cuộc của chính quyền thì chính người dân, người tiêu dùng là những người đã gỡ khó cho nông dân thông qua hoạt động chung tay đẩy mạnh tiêu thụ nông sản.

Nông sản tiêu thụ khó khăn

Trang trại nuôi gà đẻ của gia đình ông Phạm Văn Trảng, thôn 1, xã Vũ Đoài chăn nuôi gà đẻ, cung cấp trứng gà quy mô lớn nhất huyện Vũ Thư. Ông Trảng chia sẻ: Khi chưa có dịch Covid-19, trang trại thường chăn nuôi từ 7.000 - 10.000 con gà đẻ, cung cấp ra thị trường khoảng 2 vạn quả trứng/tháng. Từ sau khi có dịch, các nhà hàng, quán ăn, trường học và hầu hết bếp ăn tập thể đã dừng hoạt động nên trứng gà không tiêu thụ được. Gia đình ông Trảng buộc phải giảm quy mô sản xuất xuống còn 5.000 con gà đẻ. Giá trứng xuất ra thị trường vừa qua cũng giảm sâu, bình thường 2.200 đồng/quả thì trong tháng 2, tháng 3 chỉ còn 800 - 900 đồng/quả khiến gia đình ông thiệt hại nặng.

Xã Hồng Phong hiện có 257ha đất trồng dâu với gần 2.000 hộ dân chỉ có thu nhập từ nghề trồng dâu nuôi tằm. Ông Trịnh Văn Khanh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhộng tằm trước kia thường được xuất bán cho thị trường Hà Nội, Hải Phòng, là "đặc sản" của các nhà hàng, khách sạn. Dịch Covid-19 đã khiến người nông dân ở đây điêu đứng khi không thể xuất bán kén và nhộng tằm. Trước khi có dịch, giá kén từ 100.000 - 110.000 đồng/kg, giá nhộng tằm từ 250.000 - 300.000 đồng/kg nhưng nay chỉ đạt 50 - 60% so với mức giá trước. Giá giảm nhưng người dân cũng không thể xuất bán được sản phẩm do không có người tiêu thụ. Một số đại lý của địa phương bắt buộc phải tiêu thụ kén chừng sau đó bảo quản ở kho lạnh. Tuy nhiên, lượng kho lạnh ít, thời gian bảo quản ngắn, nhộng tằm không kéo dài quá 1 - 2 tháng nên các đại lý chỉ có thể bao tiêu sản phẩm kén, nhộng tằm ít ỏi.

Không riêng trứng, kén, nhộng tằm, nhiều sản phẩm nông nghiệp khác như thịt gia cầm, trái cây, rau, củ, quả... đều khó tiêu thụ và rớt giá do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để phòng, chống dịch, các nhà hàng, quán ăn, bếp ăn trường học... đã tạm dừng hoạt động. Việc xuất khẩu nông sản cũng tạm dừng hoặc khó khăn hơn. Chợ - nơi tiêu thụ chính các sản phẩm cho nông dân những ngày qua cũng giảm số người mua bán. Đây là những nguyên nhân khiến nông sản khó tiêu thụ và rớt giá.

Chung tay tiêu thụ nông sản



Với sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng, việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp đã thuận lợi hơn.

Chung tay hỗ trợ nông dân

Chị Nguyễn Thị Gái ở xã Vũ Tiến cho biết: Tôi vốn chỉ bán hàng gia dụng nhỏ lẻ trên mạng xã hội, vừa qua thấy trứng gà của nông dân không tiêu thụ được, lại rớt giá, tôi liền kêu gọi, vận động mọi người đặt mua trứng giúp bà con. Tôi không ngờ đồng bào người tiêu dùng trên địa bàn huyện hưởng ứng rất nhiệt tình. Chỉ trong vài tuần chỉ tôi đã tiêu thụ được trên 25.000 quả trứng. Để tránh tập trung đông người, tôi bán trứng trung đông người, tôi bán trứng gà online và giao hàng miễn phí tận nhà cho khách. Ông Phạm Văn Trảng chia sẻ thêm: Nhờ tiêu thụ được mạnh mẽ trên truyền, vận động, nhân dân toàn huyện tích cực hưởng ứng nên đến đầu tháng 4 trang trại của gia đình tôi không còn tình trạng ế trứng, thậm chí giá trứng đã được nâng lên, đến nay đã đạt 1.300 - 1.400 đồng/quả; với giá này trang trại hòa vốn đầu tư, tuy không lãi nhưng cũng không bị lỗ.

Chị Trịnh Huyền ở tổ dân phố Minh Hòa, thị trấn Vũ Thư cho biết: Nhận thấy bà con ở quê mình đang khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm kén tằm, thịt nạc, vịt thương phẩm, qua mạng xã hội tôi đã tuyên truyền tiêu thụ nông sản cho bà con. Bất đắc dĩ trở thành tiểu thương, tôi khá vất vả vì phải về quê nhận hàng rồi giao hàng tận nhà cho khách. Niềm vui tôi nhận được xứng đáng với công sức bỏ ra, đó là nét mặt hoan của những người nông dân khi "đầy" đi được số kén, nhộng tằm tồn đọng trong nhà.

Cùng với chị Gái, chị Huyền, rất nhiều người tiêu dùng, người dân có ý thức chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản

mùa dịch. Ông Trần Đức Toàn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư cho biết: Huyện hiện có khoảng 60.000 con lợn, trên 7.000 con bò, 1,4 triệu con gia cầm, 1.527ha nuôi trồng thủy sản, 78 lồng nuôi cá trên sông; trong số đó, khoảng 40 - 50% tổng đàn là đàn gia súc, gia cầm, thủy sản thương phẩm, có nhu cầu xuất bán ra thị trường. Cùng với sản phẩm chăn nuôi, ngành trồng trọt rất phong phú các loại cây rau màu như bí xanh, đậu đỗ, dưa ăn quả các loại như dưa lê, dưa hồng, dưa chuột; tại những diện tích đất tích tụ, đất bãi ven sông trồng cây ăn trái như bưởi, ổi; một số xã như Hồng Phong, Hồng Lý có nghề trồng dâu gần với nuôi tằm... Khi xảy ra dịch Covid-19, cũng như nhiều ngành kinh tế khác, ngành Nông nghiệp bị

ảnh hưởng lớn, nhiều trang trại, cơ sở sản xuất bị thiệt hại nặng nề, khó khăn hoặc không thể tiêu thụ được sản phẩm. Trong bối cảnh dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, huyện đã tập trung tháo gỡ khó khăn giúp nông dân ổn định sản xuất. Huyện và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động sự tương trợ của cộng đồng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tồn đọng do dịch Covid-19, giúp nông dân giảm bớt thiệt hại. Ngoài các thị trường truyền thống như chợ, siêu thị, huyện cũng tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tiếp cận phương pháp bán hàng online, vừa góp phần tiêu thụ hàng hóa tồn đọng vừa hạn chế tiếp xúc, góp phần phòng, chống dịch hiệu quả.

QUỲNH LƯU



Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kén và nhộng tằm của nông dân xã Hồng Phong (Vũ Thư) khó tiêu thụ và rớt giá so với cùng kỳ các năm trước.

Cần đa dạng nguồn cung để hạ giá thịt lợn

Từ đầu năm 2020 đến nay, giá thịt lợn luôn ở mức cao. Để bình ổn thị trường mặt hàng này, Chính phủ đã cho phép các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu thịt lợn nhằm "hạ nhiệt" giá. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh, thịt lợn nhập khẩu vẫn "vắng bóng".

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong quý I/2020, cả nước đã nhập khẩu hơn 39.191 tấn thịt lợn, tăng 312% so với cùng kỳ năm 2019. Thịt lợn nhập khẩu chủ yếu từ các nước: Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Hoa Kỳ, Nga. Cho phép các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu với số lượng lớn cùng với việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các tập đoàn, doanh nghiệp lớn ngành chăn nuôi trong nước hạ giá bán thịt lợn hơi xuống mức 70.000 đồng/kg từ ngày 1/4 được kỳ vọng sẽ kéo giá thịt lợn thành



Giá thịt lợn trên thị trường chưa có dấu hiệu giảm khiến người tiêu dùng vẫn phải mua với giá cao.

phẩm và sản phẩm chế biến từ thịt lợn xuống mức hợp lý hơn. Tuy nhiên, từ đầu tháng 4 đến nay, giá thịt lợn trên thị trường chưa có dấu hiệu giảm khiến người tiêu dùng vẫn phải mua với giá cao.

Mặc dù đã có tới hàng vạn tấn thịt lợn nhập khẩu được đưa về trong nước nhưng trên địa bàn tỉnh người dân vẫn chưa thể tiếp cận. Khảo sát tại các chợ dân sinh, cửa hàng, siêu thị có kinh doanh mặt hàng thịt lợn, chúng tôi chưa thấy bất cứ một quầy nào bán hàng thịt lợn nhập khẩu. Ngay cả siêu thị Vinmart và Vinmart+ cũng không có thịt lợn nhập khẩu mà chỉ có thịt lợn trong nước của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam và Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam. Tại thời điểm ngày 14/4, ghi nhận theo giá niêm yết của siêu thị Vinmart đối với mặt hàng thịt lợn, thịt đùi giá 157.900 đồng/kg, thịt nạc thân giá 187.900 đồng/kg, thịt nạc đùi (nạc vai) giá 192.900 đồng/kg. Bà Trương Thị Thủy ở phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) cho biết: Thời gian qua, do giá thịt lợn

trên thị trường cao nên gia đình tôi phải cắt giảm khẩu phần thịt lợn trong mỗi bữa ăn. Tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang mạng điện tử, thấy thịt lợn nhập khẩu bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cũng hợp lý nên tôi đến một số siêu thị, chợ tìm mua nhưng không có.

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan Thái Bình và Phòng Xuất nhập khẩu (Sở Công Thương), hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa có doanh nghiệp nào đăng ký tờ khai nhập khẩu thịt lợn để sản xuất, kinh doanh. Người dân được sử dụng thịt lợn nhập khẩu phụ thuộc hoàn toàn vào các siêu thị, cơ sở kinh doanh đặt hàng với các doanh nghiệp nhập khẩu đưa về bán. Ông Nguyễn Phú Khoái, Giám đốc siêu thị Vinmart Thái Bình cho biết: Nhập khẩu thịt lợn thủ tục phức tạp, việc tìm nhà cung cấp ở nước ngoài để đàm phán về số lượng, chất lượng, giá cả cũng khó khăn. Thêm vào đó, người dân thích mua thịt lợn tươi sống trong khi thịt lợn lạnh nên chúng tôi phải rất cân

nhắc trước khi quyết định nhập khẩu. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nhập khẩu thịt lợn bảo đảm nguồn cung và góp phần bình ổn giá cả thị trường mặt hàng này, hiện nay chuỗi siêu thị của hệ thống Vinmart đã có kế hoạch nhập khẩu thịt lợn và dự kiến trong khoảng 2 tuần nữa sẽ có mặt tại siêu thị Vinmart Thái Bình để cung cấp cho người dân.

Để góp phần hạ giá thịt lợn về mức hợp lý, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo, yêu cầu 17 tập đoàn, doanh nghiệp lớn ngành chăn nuôi hạ giá lợn hơi xuất chuồng xuống mức 70.000 đồng/kg để "hạ nhiệt" giá thịt lợn. Trong khi chờ thịt lợn nhập khẩu, người dân có thể cân đối việc sử dụng thịt lợn với thịt bò, thịt gia cầm, thủy sản, vừa đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe vừa tránh gây ra thiếu hụt nguồn cung - một trong những nguyên nhân làm giá thịt lợn trong nước tăng cao thời gian qua.

KHÁC ĐUẦN